



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



# จุลสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

East Asian Newsletter

ปีที่ 4 ฉบับที่ 27 เดือนเมษายน 2552

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ปี 2552 โดย คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการจัดงาน และร่วมให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



คณะกรรมการโครงการเกาหลีศึกษา นักวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในประเด็น Korea-ASEAN ณ ห้องประชุม สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2552

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย DOSHISHA ประเทศญี่ปุ่น จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจการ์ตูน-ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาไทย-ญี่ปุ่น-นานาชาติ” ในวันที่ 30 เม.ย. 2552 ณ ห้อง F332 อาคารเอกประสงค์ 2 มธ.ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสินค้าเชิงวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย โดยนำกรณีศึกษาสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของสินค้าเชิงวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่น





### กิจกรรมสถาบันฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ศ.คณิ่ง ภาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552



คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิญี่ปุ่น ประเทศไทย เพื่อร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านญี่ปุ่นศึกษา เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 ณ ห้องรับรอง สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroshige HAYASHI จากมหาวิทยาลัย DOSHISHA ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29 เม.ย. 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



บุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมรดน้ำอวยพรแก่ผู้บริหารและผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ผศ.ดร. ฉวีวรรณ เต๋นไพบุลย์ คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ให้การต้อนรับ Prof. Akio Kamiko รองคณบดี คณะPolicy Science จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 20 เม.ย. 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้การต้อนรับ Lok ChumTeav You Ay เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้าการลงทุน ในประเทศกัมพูชา ในวันที่ 20 เม.ย. 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา





สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ” รุ่นที่ 12 โดยมี รศ. นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากร ร่วมกับ รศ. ไฉ จามารมาน โดยมี ดร.วิเชียร อินทะสีเป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่ 23 เม.ย. 2552 ณ ห้องสัมมนา 1-2 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kunihiko HASEGAWA ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัย Shizuoka และ Vice-President, Radiation Education Forum



และคณะผู้บริหารบริษัท Peace Sangyo ประเทศญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสเสวนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข้าเยี่ยมชม สถาบันฯ ในวันที่ 24 เม.ย. 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

บุคลากรของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรม Big Cleaning Week ระหว่างวันที่ วันที่ 25-30 เม.ย. 2552 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



### ข่าววิจัย

- นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ นักวิจัยชำนาญ 8 และ นายวฑูญญ โจบริสุทธี เจ้าหน้าที่วิจัย ได้รับกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง การศึกษาโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น และไทยกับทางเลือกในการพัฒนาชุมชนอินโดนีเซีย (A Study on One Village One Product Project in Japan & Thailand and the Alternatives in Community Development of Indonesia)
- นักวิจัยสถาบันฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2551 ประจำปีงบประมาณ 2551 คือ
  - นางสาววรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ นักวิจัย และ นางสาวดวงพร ภิญญะพันธ์ โครงการวิจัย เรื่อง "วิถีชีวิต "ชุมชนชาวญี่ปุ่น" ที่ฟ้านกระยะยาวในเชียงใหม่
  - นางสาวอำพา แก้วก่าง นักวิจัย และคณะ โครงการวิจัย เรื่อง ทักษะคิดด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนกัมพูชาในประเทศไทยที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

### อบรม สัมมนา บุคลากรสถาบันฯ

- นางจากรุณณ์ วงศ์บัณฑิต เลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ซึ่งจัดโดย งานบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นนักบริหารสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยภาคทฤษฎี ในวันที่ 1,3,20,23, และ 29 เม.ย. 2552 และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2552
- นายสุทิน สายสงวน นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมทางวิชาการโครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ในวันที่ 21-22 เม.ย. 2552 ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- นายณรงค์ วงศ์จันทร์ พนักงานขับรถยนต์ เข้าอบรม “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์” จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 เม.ย. 2552 ณ อาคารบรรยายรวม มธ.ศูนย์รังสิต

## ข่าวโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)

กิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย คณะทำงานโครงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ CLMV สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้เร่งดำเนินการกิจกรรมและศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาและพม่า ในขณะเดียวกันได้ขยายขอบเขตกิจกรรมและสร้างเครือข่ายศึกษาเชิงลึกเพิ่มขึ้นตามพันธกิจคือประเทศ สปป.ลาวและเวียดนาม ในช่วงเดือนเมษายน 2552 โครงการมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้

- 1 เมษายน 2552 คณะทำงานโครงการฯ ให้การต้อนรับ คุณสรายุพร และคุณพูนเพิ่ม อภิชิตวิทยา บริษัท P&C Phosphate & Chemical (Cambodia) Co.,Ltd. นักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในกัมพูชา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา ตลอดจนการแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในประเทศกัมพูชาด้วย
- 4 เมษายน 2552 คณะทำงานโครงการฯ ให้การต้อนรับ Mr.Tint Thwin, Director International Trade Promotion Departmen เจ้าหน้าที่ระดับสูงกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และมีบทบาทในด้านการค้าการลงทุนในพม่า และ Mr.KHIN KO LATT คณะกรรมการหอการค้าและอุตสาหกรรมของพม่า (UMFCCI) และ Central Executive Committee Member Myanmar Forest Products and Timber Merchants Association และนักลงทุนชาวพม่า ซึ่งมาเยือนประเทศไทย
- 4 เมษายน 2552 คณะทำงานโครงการฯ ได้เข้าพบ H.E. U Aung Thein เอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย เพื่อการระและหารือในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการลงทุนในพม่า ณ บ้านพัก ถนนสาทร
- 8 เมษายน 2552 รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ (กัมพูชา) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยหันมาสนใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ซึ่งยังมีโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยอีกมาก
- โครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดกิจกรรม Business Mission Trip ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2552 ตามเส้นทางจันทบุรี – โพลิน – พระตะบอง – บันเตียเมียนเจย – สระแก้ว เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสำรวจสภาพการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาด้านตะวันออกของไทย โดยเน้นศึกษาเชิงลึกศักยภาพการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร ตลอดจนศึกษาเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชารอบเส้นทางหลวงหมายเลข 5 และเส้นทางหมายเลข 57 ที่เชื่อมต่อกับประเทศไทย คณะเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่มีความสนใจลงทุนในกัมพูชา ในแต่ละจังหวัดของการจัดกิจกรรมเราได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ หอการค้าจังหวัด และนักธุรกิจชาวกัมพูชาและนักลงทุนไทยที่ลงทุนในพื้นที่ โดยนักธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่มองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่องาน ทั้งยังได้มีโอกาสสำรวจตลาดสินค้าของตนและมีแนวโน้มในการเป็นคู่ค้ากับนักธุรกิจชาวกัมพูชาในอนาคตด้วย
- 24 เมษายน 2552 ทีมงานวิจัย เข้าพบและขอคำปรึกษาจากคุณประเสริฐ วิทยากัณฑ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดหนองคายและกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว หอการค้าไทย ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมนำนักลงทุนเดินทางศึกษาโอกาสและสู่ทางการลงทุนในสปป.ลาว พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะและข้อมูลอุตสาหกรรมดาวรุ่งในสปป.ลาว
- 26 เมษายน 2552 ทีมงานวิจัยเข้าพบและ ขอคำปรึกษาจากคุณวิภา คุชชานกุล อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนาม ณ. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพระราม 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมนำนักลงทุนเดินทางศึกษาโอกาสและสู่ทางการลงทุนในเวียดนาม พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะและข้อมูลอุตสาหกรรมดาวรุ่งในเวียดนาม
- โครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดกิจกรรม Focus Group Mission ในสหภาพพม่า เส้นทาง กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง-ทวาย-มะริด-เกาะสอง-ระนอง-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 สำหรับการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจต่อสภาพการณ์การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงในสหภาพพม่า โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะเดินทางได้เข้าร่วมประชุมหารือกับสมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพพม่า หอการค้าจังหวัด และนักธุรกิจชาวกัมพูชา ตลอดจนเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทต่างๆ ในพื้นที่
- 27 เมษายน 2552 ทีมงานวิจัยเข้าร่วมประชุม "International Conference-Thailand National Consultation for the Strategy and Action Plan of the GMS Southern Economic Corridor" ณ โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในการประชุมนี้เป็นารรับฟังและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นศึกษาศักยภาพของระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ที่เป็นโครงข่ายเส้นทางพาดผ่านประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจลำดับความสำคัญสูงที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แผนงาน GMS
- 30 เมษายน 2552 คู่มือทีมงานวิจัย เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ "ชี้ร่องรอยด้วยการค้าบริการและการลงทุน" จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ เมืองทองธานี โดยเป็นการประชุมในเรื่องรูปแบบ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการค้าในสาขาบริการที่ได้มีการเจรจาในความตกลงการค้าเสรี

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ อ.ดร. สุวรรณา ไควะวินทวิวัฒน์ อ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อ.ดร. วรรัตน์ กรอิสรานุกุล นางนุตรฮายาดี ไกศลศักดิ์  
บรรณาธิการ : อ.ดร. นิภารัตน์ ศรีเลิศ รองบรรณาธิการ : นางจากรุณี วงศ์บัณฑิต นายวชิระ รอดรวาย  
กองบรรณาธิการ : นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ ดร. วิเชียร อินทะสี นางธนณัฐ รุประสม นายสุทิน สายสงวน นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดิ์ นายสิทธิชัย พันเศษ  
นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์วิทย์ นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง



จัดทำโดย

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๑.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร. 0-2564-5000-3

http://www.asia.tu.ac.th

Email : ieas@asia.tu.ac.th

กรุณาส่ง